

**CHUYÊN ĐI THỰC TẾ TÌM HIỂU QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT  
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ  
HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

*ThS. Nguyễn Trần Như Khuê<sup>1</sup>*

Thực hiện Quyết định số 179/QĐ-HVCB ngày 3 tháng 2 năm 2021 về việc cử giảng viên và học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính lớp H802 (Tân Bình) đi nghiên cứu thực tế tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 3 năm 2021. Qua chuyến đi, học viên đã tìm hiểu những quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giờ (sau đây gọi tắt là Hội) được thành lập từ năm 1975, Hội là đơn vị đoàn thể trực thuộc Huyện ủy Cần Giờ.

Hiện nay hội có 7 cán bộ: 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch và 4 cán bộ chuyên trách. Có 9 cơ sở Hội gồm 6 xã – thị trấn, Hội phụ nữ công an, Chi hội công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Huyện, tổng số hội viên hiện nay có 18.597 hội viên/26.530 phụ nữ, chiếm tỷ lệ 70,09%, bao gồm 489 hội, có 16.245/17.465 (chiếm tỷ lệ 92,9%) hộ gia đình có hội viên phụ nữ có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.<sup>2</sup>

*Chức năng, nhiệm vụ chính mà hội được giao:*

- Thực hiện Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

*Và 3 nhiệm vụ trọng tâm:*

- Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.
- Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.

---

<sup>1</sup> Giảng viên Khoa Luật, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

<sup>2</sup> Báo cáo hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giờ năm 2020

- Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân.

*Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, qua quá trình hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giờ đã đạt được những kết quả nhất định:*

- Các cấp Hội đã tập trung thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tổ chức các hoạt động, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ sở, huyện, Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ ngày càng được chú trọng và bảo đảm.
- Các chủ trương, chính sách chăm lo vật chất, tinh thần của phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo... được sự đồng tình của người dân.

*Hiện nay, nguồn kinh tế phát triển mạnh đối với huyện Cần Giờ là nhiệm vụ du lịch. Cuối năm 2020 chiếm gần 50% nền phát triển kinh tế của huyện. Chính vì vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giờ đã có những mô hình, hoạt động phát triển Cần Giờ theo hướng du lịch.*

*Tuy nhiên cũng có những hạn chế nhất định:*

- Do vị trí địa lý và giao thông không thuận lợi nên hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở Cần Giờ gặp khó khăn. Vì vậy, khó thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp. Từ đó dẫn đến hạn chế nguồn công việc dành cho phụ nữ, làm ảnh hưởng đến sự kinh tế nói chung của huyện.
- Đồng thời, công tác vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho các hoạt động của Hội cũng gặp khó khăn do doanh nghiệp ít. Hội phải huy động nguồn hỗ trợ từ các nguồn của thành phố hoặc các đơn vị ngoài huyện khác.

Thông qua chuyến đi thực tế, lớp H802 đã hiểu hơn về các quy định của pháp luật đối với tổ chức và hoạt động của Hội, từ đó cũng có những đề xuất, biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động của Hội.

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHUYẾN ĐI THỰC TẾ



*Tham gia Hội nghị báo cáo kết quả hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ huyện Cần Giò*



*Lớp H802 trao quà cho Hội liên hiệp phụ nữ huyện Cần Giờ và trẻ em khuyết tật trường Chuyên biệt Cần Thạnh*